

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินผลปัจจุบันเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งในปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 สถาบันอุดมศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยเชิญผู้ประเมินคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับคณะและสถาบัน รวมทั้งได้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินภายในผ่านระบบ CHE QA online และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

จากข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พบว่ามีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียน สกอ. จำนวน 1,200 คนที่ไปทำหน้าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 จำนวนรวมทั้งสิ้น 196 สถาบัน จำแนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. จำนวน 143 สถาบัน และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ 53 สถาบัน โดยทำหน้าที่ประธาน/ กรรมการประเมินคุณภาพจำนวนสูงสุด 6 สถาบันต่อ 1 คน ต่ำสุด 1 สถาบันต่อ 1 คน ซึ่งพบว่า แม้จะมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติยังมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน มีการตีความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพรวมถึงความเข้าใจในระบบการประเมินคุณภาพของ สกอ. ที่ต้องประเมินให้ครบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต การให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนารวมทั้งการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพทั้งในระดับคณะและระดับสถาบันต้องรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) มีการดำเนินการที่ไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งจะสะท้อนมาในรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่จัดส่งผ่านระบบออนไลน์

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และกรรมการตรวจประเมินสามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพฯ ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพทั้งในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ตามแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดทุก 3 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่กรรมการประเมินคุณภาพฯ และ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการทำหน้าที่ประธานหรือกรรมการประเมินคุณภาพ
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการประชุมสัมมนา

กำหนดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 1 วัน จัดทั้งหมด 9 ครั้ง โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (C-IQA) ทั้ง 9 เครือข่ายดังนี้

ครั้งที่	วันเดือนปี	สถานที่	จำนวน	วิทยากร	หน่วยงานที่ร่วมจัด
1	19 เมษายน 2556	โรงแรมปรีnceพาเลส กรุงเทพฯ	350 คน	ศ.กิตติชัย,ศ.บวรศิลป์, ศ.สุวิมล,รศ.ศรีสมรัก, ผศ.จินดา ศ.วุฒิชัย	เครือข่าย C-IQA ภาค กลางตอนบน
2	22 เมษายน 2556	โรงแรมปรีnceพาเลส กรุงเทพฯ	350 คน	ศ.สุวิมล,รศ.สมบุญวัลย์ รศ.ศรีสมรัก,ผศ.จินดา ผศ.ปรานี	เครือข่าย C-IQA ภาค กลางตอนล่าง
3	26 เมษายน 2556	ห้องประชุม IC 203 ชั้น 2 Auditorium วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี	200 คน	ศ.วุฒิชัย.ผศ.ปรานี	เครือข่าย C-IQA ภาคตะวันออก
4	29 เมษายน 2556	โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่	300 คน	ศ.กิตติชัย,ผศ.จินดา ผศ.ประเสริฐ	เครือข่าย C-IQA ภาคเหนือตอนบน
5	10 พฤษภาคม 2556	ห้องสุรนารี สโมสรมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	150 คน	รศ.ศรีสมรัก ผศ.ปรานี	เครือข่าย C-IQA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
6	13 พฤษภาคม 2556	โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น	200 คน	ผศ.จินดา ,ผศ.ปรานี ผศ.ประเสริฐศ.บวรศิลป์	เครือข่าย C-IQA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน
7	20 พฤษภาคม 2556	โรงแรมเรือนแพปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก	200 คน	รศ.สมบุญวัลย์,ผศ.จินดา	เครือข่าย C-IQA ภาคเหนือตอนล่าง
8	27 พฤษภาคม 2556	โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	150 คน	ผศ.จินดา,ผศ.ปรานี	เครือข่าย C-IQA ภาคใต้ตอนบน
9	31 พฤษภาคม 2556	โรงแรมเดอะ รีเจนท์ซี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	350 คน	ศ.บวรศิลป์, รศ.สมบุญวัลย์ รศ.ศรีสมรัก, ผศ.จินดา	เครือข่าย C-IQA ภาคใต้ตอนล่าง

ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ประกอบด้วย

1. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ สกอ. และทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2553ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา C-IQA) ทั้ง 9 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 2,250 คน
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 15 คน
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณ

จากแผนงบประมาณตามผลผลิตโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 3 มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการพัฒนาาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังวันจัดประชุมสัมมนา

ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าเช่าห้องประชุมกรณีจัดในสถาบันอุดมศึกษา

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา

ค่าจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนสมรรถนะการประเมินคุณภาพภายในและหลักคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเพิ่มพูนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

วัน / เวลา	08:45– 09:00 น.	09:00 – 09:30 น.	09:30 – 10:00 น.	10:00–12:00 น.	13:00–14:30 น.	14:30–15:30 น.	15:30– 16.00 น.
วันจันทร์หรือวันศุกร์	● ลงทะเบียน	● เปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายนโยบายสกอ. ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินคุณภาพภายใน	● แนวทางกำกับดูแลคุณภาพอุดมศึกษา ● การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ	● การเสริมสร้างสมรรถนภาพการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (evaluation competency/capacity)	● แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่นำเสนอ	● แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	● สรุป Q&A และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วิธีการ		บรรยาย	บรรยาย	บรรยายและถาม-ตอบ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก	แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์	
จุดมุ่งหมาย		ให้ความรู้	ให้ความรู้	ให้ความรู้	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ข้อสรุป
วิธีประเมิน		ประเมินจากการ	ประเมินจากการมีส่วนร่วม	ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ	ประเมินจากการมีส่วนร่วม	ประเมินจากการมีส่วนร่วม	ประเมินจาก

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10:00 –10:15 น. และ 14:30 – 14:45 น.
 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น.